



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 3 ฉบับที่ 98 ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2557

ช่วงวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจสำคัญในรอบสัปดาห์

- กระทรวงพาณิชย์เรียกห้างค้าปลีก-ห้างสรรพสินค้าหยุดคชเพื่อแก้ปัญหาราคาสินค้าแพง
- หักท่องเที่ยวต่างชาติ เม.ย. 57 ลดลง 1.72%
- กระทรวงเกษตรฯ หวั่นสินค้ากุ้งไทยจวบจากวิกฤติโรคตายด่วน (อีเอ็มเอส) คาดผลผลิตลดลงเหลือ 2.5 ตัน
- เมินลดาภี'เดบิต'สรรพากรไม่รับลูกใช้เงินพลาสติกเพิ่ม หลังรายได้หดเก็บภาษีพลาตเป้าหนัก

เศรษฐกิจในประเทศไทยยังคงเผชิญกับความเสี่ยงอย่างมากจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และปชช. มีมติเอกฉันท์เกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวของนายกรัฐมนตรี จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้กลุ่มต่อต้านและกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลมีการนัดชุมนุมใหญ่ ซึ่งหลายฝ่ายมีความกังวลว่าอาจมีการปะทะกันของผู้ชุมนุมทั้ง 2 ฝ่าย ส่งผลให้สถานการณ์ทางการเมืองในระยะนี้ร้อนแรงขึ้นอีกครั้ง นอกจากนี้ผู้บริโภคยังมีความกังวลต่อสถานการณ์ค่าครองชีพที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน มีการเรียกห้างค้าปลีกและห้างสรรพสินค้า ได้แก่ บิ๊กซี เทสโก้โลตัส แมคโคร เซ็นทรัล เดอะมอลล์ และตั้งฮั่วเส็ง มาสอบถามถึงสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในศูนย์อาหารของห้างและการตั้งราคาต่อเมนูว่าคำนวณจากปัจจัยใดบ้างเพื่อหาแนวทางในการดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายในห้างสรรพสินค้าเพื่อลดภาระให้กับผู้บริโภคที่ปัจจุบันวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปและหันมาบริโภคอาหารในศูนย์อาหารของห้างค้าปลีกและห้างสรรพสินค้าเพิ่มมากขึ้น

ในส่วนของการส่งออกในช่วง 3 เดือนแรกของปีมีมูลค่า 56,211 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.0 โดยเป็นการปรับตัวลดลงของการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรร้อยละ 7.2 โดยสินค้าเกษตรที่นำเป็นหัวในขณะนี้ ได้แก่ กุ้งเนื่องจากโรคตายด่วน (อีเอ็มเอส) รวมถึงภาวะภัยธรรมชาติ และปัญหาราคาคงต่ำ ส่งผลทำให้ผู้เลี้ยงกุ้งชะลอการเลี้ยง นอกจากนี้แล้วความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญปัญหาการแข่งขันรุนแรงเนื่องจากประเทศคู่ค้ามีการหันไปนำเข้าจากอินโดนีเซีย อินเดีย เอกวาดอร์ ซึ่งมีราคาถูกกว่าของไทย รวมถึงปัญหาถูกกีดกันทางการค้าจากประเทศผู้นำเข้า โดยเฉพาะเรื่อง GSP ที่หมดอายุลง โดยการส่งออกกุ้งของไทยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 (มกราคม – มีนาคม) พบว่ามีมูลค่า 184 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 27.83 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในส่วนของจำนวนนักท่องเที่ยวพบว่านักท่องเที่ยวในเดือนเมษายน 2557 มีจำนวน 2.0 ล้านคนลดลงร้อยละ 1.72 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงในอัตราที่ชะลอตัวลงจากเดือนมีนาคมที่จำนวนนักท่องเที่ยวปรับตัวลดลงร้อยละ 9.39 จากการยกเลิกพรก. ฉุกเฉิน รวมถึงเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีความสนใจที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวยังมีความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของกรมสรรพากรยังไม่พิจารณาลดภาษีให้ร้านค้าที่รับบัตรเดบิตและผู้ใช้บัตร ทั้งนี้คาดว่าจะมีช่วยเพิ่มโอกาสหรือความถี่ในการใช้จ่ายใช้สอยของผู้บริโภคมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการบริโภคที่ชะลอตัวลงในระยะนี้ แต่ท้ายที่สุดแล้วประโยชน์น่าจะเกิดกับผู้ใช้บริการบัตรเดบิตมากกว่า เพราะได้รับค่าธรรมเนียมจากผู้ถือบัตรและค่าบริการเครื่องรับบัตรซึ่งมากขึ้นตามจำนวนผู้ใช้บริการ ดังนั้นภาครัฐอาจจะไม่จำเป็นต้องลดภาษีให้ร้านค้าที่รับบัตรเดบิตและผู้ใช้บัตร แต่อาจจะขอให้ผู้ใช้บริการบัตรลดค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเพื่อจูงใจให้เกิดการใช้บัตรเดบิตมากกว่า



จากสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ พยายามที่จะออกมาตรการในการให้ความช่วยเหลือ หรือกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องออกอย่างต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้น โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย หากไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้ภายในสิ้นปีนี้ เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวต่ำกว่าร้อยละ 2 และหากสถานการณ์ทางการเมืองเกิดความรุนแรงขึ้น เศรษฐกิจอาจติดลบ และที่สำคัญคือจะส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจในปีหน้า เพราะไม่สามารถจัดตั้งงบประมาณปี 2558 ได้ โดยจะต้องจับตาเศรษฐกิจไทย ในครึ่งปีหลังหากทุกอย่างคลี่คลายลงได้จะทำให้เศรษฐกิจในปีหน้าจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 3-4 หากยังไม่สามารถคลี่คลายได้อาจโตต่ำกว่าร้อยละ 3

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์

- GDP ไตรมาส 1 ของญี่ปุ่น ขยายตัวร้อยละ 5.9 มากที่สุดในรอบ 2 ปี
- ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายใหม่สหรัฐต่ำสุดในรอบ 7 ปี
- สำนักงานสถิติของยุโรป (Eurostat) รายงานตัวเลข GDP ในไตรมาส 1/2557 ขยายตัวร้อยละ 0.2
- ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์นี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยราคาหน้ามันดิบดูไบเฉลี่ยสัปดาห์นี้อยู่ที่ 105.17 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล

สำหรับเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์นี้ได้รับแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานลดลงส่งผลให้อัตราการว่างงานลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 6.3 สะท้อนว่าตลาดแรงงานของสหรัฐฯ มีการปรับตัวดีขึ้นซึ่งหากตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้นมากอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ FED ปรับลด QE เร็วกว่าที่คาด ขณะที่เศรษฐกิจยูโรโซนที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจแม้ว่าจะมีความเสี่ยงจากปัญหาการว่างงาน เงินฝืด การฟื้นตัวที่ไม่เท่าเทียมกัน และประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองกับรัสเซียจากกรณีของยูเครน โดยจีดีพีไตรมาส 1/2557 ขยายตัวร้อยละ 0.2 นับเป็นการขยายตัวติดต่อกัน 4 ไตรมาส ซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยูโรโซนยังสามารถรักษาอัตราการฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ IMF ได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจยูโรโซนปี 2557 จะขยายตัวร้อยละ 1.2 ด้านเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในไตรมาสแรกขยายตัวร้อยละ 5.9 สูงสุดในรอบ 2 ปี จากการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นก่อนการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 8 ในเดือนเมษายน ซึ่งประเด็นต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาหน้ามันดิบในสัปดาห์นี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน โดยราคาหน้ามันดิบดูไบเฉลี่ยสัปดาห์นี้อยู่ที่ 105.17 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (19-23 พฤษภาคม 2557)

- สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่กลุ่มการเมืองทั้งกลุ่มต่อต้านและกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลมีการนัดชุมนุมเพื่อแสดงท่าทีของกลุ่ม ซึ่งอาจส่งผลให้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศรุนแรงเพิ่มขึ้น
- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) แถลงตัวเลขจีดีพีไตรมาส 1/57
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ยอดการผลิตและส่งออก รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์